

THÁI BÌNH Quyết tâm nâng thứ hạng chỉ số cải cách hành chính



Đoàn viên thanh niên xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và cài đặt phần mềm Công dân số Thái Bình.

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Thái Bình xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố. Mặc dù tăng 4 bậc so với năm 2020 song thứ hạng vẫn còn rất thấp. Vì vậy, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số CCHC của tỉnh.

năm 2021, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 3 cấp tới 269 điểm cầu trong toàn tỉnh về bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp cận đánh giá chỉ số CCHC nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động thực hiện nhiệm vụ CCHC; cụ thể hóa các hình thức khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nếu điểm được, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục đối với các tiêu chí và tiêu chí thành phần bị mất điểm

hoặc không đạt điểm tối đa để có những giải pháp tối ưu đẩy mạnh chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian tới. Trước đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3373/QĐ-UBND, trong đó quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; cụ thể hóa các hình thức khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nếu điểm được, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục đối với các tiêu chí và tiêu chí thành phần bị mất điểm

3 năm liên tiếp mà xác định do nguyên nhân chủ quan. Việc nâng chỉ số CCHC của tỉnh được chỉ đạo gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2022 và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức chấp hành, tham gia đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách, mục tiêu CCHC. Đồng chí Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thời gian qua, Sở thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Ngoài ra, Sở phối hợp với các huyện, thành phố thành lập các tổ công nghệ số hỗ trợ cộng đồng tới tận xã nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu được các chủ trương của tỉnh liên quan đến CCHC, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 cũng như sử dụng các nền tảng số để phục vụ cuộc sống của người dân; hỗ trợ người dân trong việc ứng dụng các nền tảng số vào việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).

Trong giải quyết TTHC, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại bộ phận tiếp

các cấp. Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trả lại, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Theo đồng chí Nguyễn Viết Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị rà soát, bố trí cán bộ làm việc tại Trung tâm bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đồng thời phối hợp để đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cơ bản về số hóa hồ sơ, về kỹ năng giao tiếp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Tăng cường công tác giám sát quy trình giải quyết TTHC, đặc biệt là quy trình giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ", góp phần minh bạch quá trình và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Trong tổng số trên 57.000 hồ sơ đã giải quyết của Trung tâm từ đầu năm đến nay, số hồ sơ giải quyết trước hạn đạt trên 85%, đúng hạn đạt trên 14%. Ngoài ra, Trung tâm đẩy mạnh hướng dẫn tổ chức, công dân đến giải quyết TTHC sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Để nâng chỉ số CCHC của tỉnh, thời gian qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, các sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai quyết liệt các biện pháp, kịp thời tham mưu thảo luận đề xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn

Đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn



Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động đợt cao điểm "Tuổi trẻ Thái Bình tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT mức độ 3, 4". Đã chỉ đạo thành lập được 520 tổ công nghệ số cộng đồng với 4.800 thành viên; đồng thời đã phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách thức sử dụng phần mềm công dân số Thái Bình và sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 cho đoàn viên, thanh niên, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng tại 8 huyện, thành phố, qua đó góp phần thúc đẩy việc sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh



Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn đồng hành, ủng hộ cấp ủy, chính quyền tỉnh trong cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI). Kết quả chấm điểm DDCI là điểm nổi của cộng đồng doanh nghiệp góp phần tích cực vào công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tôi tin rằng năm tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa thì chỉ số năng lực cạnh tranh cũng như CCHC của tỉnh chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Đình, Trưởng phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ



Huyện Quỳnh Phụ thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ; tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết qua DVCTT mức độ 3, 4. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 của huyện đạt trên 40%. Tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%. Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND huyện ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND qua đó tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

định hoạt động sản xuất, kinh doanh sau tác động của dịch bệnh. Huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tạo động lực

thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường ổn định cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển

kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao bảo đảm đạt điểm tối đa các tiêu chí.

ĐÀO QUYN

Biên cương giữa giảng đường

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong các trường học được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình tìm hiểu tư liệu về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Với thầy và trò Trường Đại học Thái Bình, triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" được tổ chức tại Trường là điều kiện thuận lợi để tiếp cận gần hơn các tài liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thông qua triển lãm đã lan tỏa và nâng lên tinh yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên. Tiến sĩ Đặng Nguyên Mạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên luôn được nhà trường chú trọng. Trong đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc luôn có những hình thức làm phong phú thêm những bài giảng phổ biến, giáo dục pháp luật về biển giới và công tác biên phòng phù hợp với nhận thức của học sinh mỗi cấp học trên địa bàn đóng quân. Thiếu tá

đào được Trường Đại học Thái Bình tổ chức như tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam; chuỗi hoạt động tình nguyện thường niên "Tết yêu thương, xuân tình nguyện" tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các huyện biên giới Tây Bắc; chung tay làm sạch môi trường biển; ngày hội thanh niên vì biển, đảo Tổ quốc... Những công trình, phần việc cụ thể đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của thế hệ trẻ.

Khu vực biên giới biển Thái Bình với hơn 50km bờ biển, trải dài trên địa bàn 14 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ quyền biển, đảo trong nhà trường được lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chú trọng, tích cực phối hợp thực hiện. Năm chắc chắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc luôn có những hình thức làm phong phú thêm những bài giảng phổ biến, giáo dục pháp luật về biển giới và công tác biên phòng phù hợp với nhận thức của học sinh mỗi cấp học trên địa bàn đóng quân. Thiếu tá

Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy) chia sẻ: Từ bài học ngoại khóa do các chủ BĐBP cùng thầy cô giáo truyền tải, những kiến thức về chủ quyền, biên giới trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi với chúng em. Khi về nhà, chúng em đã tuyên truyền đến gia đình và cộng đồng. Thông qua việc học tập và rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ môi trường trong khu vực biên giới biển, mỗi đoàn viên, thanh niên đã góp phần nhỏ bé xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị BĐBP đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tổ chức trên 200 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo trong các trường học thông qua nhiều hình thức phong phú như: lên lớp trực tiếp, sân khấu hóa, chiếu phim, tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế... Qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện các đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021" và "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở".

Đại tá Đặng Đức Cảnh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ quyền biển, đảo. Từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho các em học sinh, sinh viên.

TRỊNH CƯỜNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu chủ sử dụng lao động thực hiện nghiêm chỉnh sách pháp luật đối với người lao động.

Đầu tháng 2/2022, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Shinshiya-NG Việt Nam (cụm công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng) ngừng việc tập thể yêu cầu Công ty tăng lương cơ bản, phụ cấp, trợ cấp. Theo phản ánh, từ năm 2020 đến nay công nhân Công ty không được tăng lương và phụ cấp, trong khi các doanh nghiệp (DN) lân cận có mức lương cơ bản cao hơn và được điều chỉnh tăng hàng năm. Cụ thể, công nhân đề nghị được tăng mức lương cơ bản từ trên 3,2 triệu đồng/ tháng, tăng tiền trợ cấp xăng xe, tiền trợ cấp

chính sách pháp luật của Việt Nam đối với người lao động (NLD) thông qua tổ chức công đoàn. Vì vậy, để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của NLD, việc thành lập tổ chức công đoàn là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi DN khi đi vào hoạt động. Công ty TNHH Năng lượng mặt trời EMPIRE Việt Nam (khu công nghiệp Gia Lễ) hiện có hơn 320 công nhân. Công ty thành lập tháng 8/2021 nhưng chỉ hơn 1 năm hoạt động, trước yêu cầu phải có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho NLD, Công ty đã hoàn thiện các thủ tục và trong tháng 10 vừa qua đã ra mắt tổ chức công đoàn. Ông Châu Nhất Tâm, Giám đốc Công ty chia sẻ: Công đoàn đối với mỗi DN là rất cần thiết. Tại Công ty chúng tôi, tất cả các đề nghị của NLD phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam khi tổ chức công đoàn để xuất Công ty đều được thực hiện đầy đủ. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn lắng nghe ý kiến của NLD để sửa đổi phù hợp với mong muốn mang đến cho NLD mức lương cao hơn để họ yên tâm gắn bó với DN.

Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng hiện có 182 công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, chính quyền địa phương thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc thông qua việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, NLD; xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc... Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của NLD được xem xét giải quyết. Bà Đinh Thị Hoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chia sẻ: Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn thông qua các đợt bồi dưỡng, tập huấn hay những buổi đối thoại trực tiếp với chủ sử dụng lao động và NLD. Trong quá trình hoạt động tại các DN, khi NLD có đề xuất, kiến nghị, tổ chức công đoàn cấp trên đến trao đổi và cùng thảo luận để NLD yên tâm công tác.

Đông Hưng đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLD thông qua việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời kiến nghị của NLD. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của NLD bằng các việc làm cụ thể như hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn, thăm hỏi, tặng quà công nhân mắc Covid-19, bệnh hiểm nghèo... Chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn huyện Đông Hưng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay, các công đoàn cơ sở đã và đang chuẩn bị tổ chức đại hội. Đến ngày 20/10, toàn huyện đã có 37 công đoàn cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng yêu cầu các công đoàn cơ sở là khi ban hành nghị quyết phải ưu tiên thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLD, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, là chỗ dựa tin cậy của NLD.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn huyện

NGUYỄN CƯỜNG



Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống cũng như kiến nghị của người lao động để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.